



ประกาศจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

จังหวัดภูเก็ตจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ดังรายละเอียดแนบท้าย ๑.)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ (ดังรายละเอียดแนบท้าย ๒) และจะต้องยื่นเอกสารหลักฐาน และปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้

ก) เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (วันสอบสัมภาษณ์)

๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ปลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น ฉบับจริง และสำเนา จำนวน ๑ฉบับ

๒. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่น ตาคำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

๓. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปีรับสมัครจำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ

๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๕. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ,ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๖. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ

สำเนาเอกสารฉบับทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่

ข) ระเบียบการประเมิน

๑. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๒ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประเพณีตน เป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะพองน้ำ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

๓. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ประเมิน

๔. ผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศวันสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ จังหวัดภูเก็ต จะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรหรือได้รับการจัดจ้าง และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

จังหวัดภูเก็ต จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายณพนธ์ เรืองพันธ์)

เลขาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

รายละเอียดแนบท้าย ๑

รายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
(แนบท้ายประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๔๔๑๑๐๐๐๑	นาย พิชาพงศ์ ชุมรัมย์	
๔๔๑๑๐๐๐๓	นางสาว ศศิเกตุ ศิริรัมย์	
๔๔๑๑๐๐๑๑	นางสาว ศศิธร ชารรัมย์	
๔๔๑๑๐๐๑๒	นางสาว เทพวรรณ ชาลี	

Signature

รายละเอียดแนบท้าย ๑

รายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
(แนบท้ายประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๔๔๑๒๐๐๐๓	นางสาว งามวดี โกสีย์รัตนภิบาล	
๔๔๑๒๐๐๐๔	นางสาว อูรารัตน์ นิราช	
๔๔๑๒๐๐๐๕	นางสาว วิณมาภรณ์ บุญรอด	

Handwritten signature

กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ในการสรรหาเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

ตำแหน่ง	ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒	เวลา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	๑. ความรู้ พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม ๒. ความสามารถ สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาในการตอบปัญหา แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ๓. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ และความเหมาะสมด้านต่าง ๆ	๑๓.๐๐ น.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	๑. ความรู้ พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม ๒. ความสามารถ สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาในการตอบปัญหา แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ๓. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ และความเหมาะสมด้านต่าง ๆ	๑๓.๐๐ น.